



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์พิมพ์ชัดลึก ฉบับประจำวันที 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 หน้า 12 มูลค่าข่าว 82,539.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

องค์การค่าฯ-มศว ผูกแอฟอีบุ๊กรวม 5กลุ่มสาระเรียนรู้

● นายธนศพล ธนบุญวัฒน์ หัวหน้าคณะทำงานกำหนดแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและติดตามการดำเนินงานขององค์การค่าฯของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) พร้อมด้วย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่ผอ.องค์การค่าฯ และน.ส.วีระนันท์ คำนิ้งวุฒิ ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การค่าฯ และมศว ในการจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี

นายธนศพล กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการต่อยอดให้แก่องค์การค่าฯ เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง มศว เข้ามาช่วยสนับสนุนในการจัดทำแอฟพลิเคชั่นดังกล่าวโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เพราะเวลานี้ความรู้ไม่ได้มีแค่ในตำรา แต่อยู่ทุกที่ทั้งนี้ขอให้นักภาคส่วนทางการศึกษาเข้ามา

มีส่วนร่วมในการผลักดันการปฏิรูปการศึกษา และเห็นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

น.ส.วีระนันท์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว มศว ได้จัดอาจารย์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเข้ามาช่วยดำเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์ตำราเรียนที่องค์การค่าฯ มีอยู่ เพื่อให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ เป็นการส่งเสริมและกระตุ้นนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กพร้อมกันนี้ยังจัดทำคลังข้อสอบและแผนการสอนสำหรับครู รวมถึงจัดทำบทสรุปและแบบทดสอบสำหรับเตรียมการสอบโอเน็ต โดยจัดทำผ่านแอฟพลิเคชั่นอีบุ๊ก มีรูปแบบเนื้อหาที่หลากหลาย ทั้งข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ เป็นต้น รองรับการใช้งานทั้งระบบปฏิบัติการไอโอเอส แอนดรอยด์ และวินโดวส์ เบื้องต้นจัดทำเนื้อหาใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้น ป.1 ป.4 ม.1 ม.4 และทยอยจัดทำให้ครบทุกระดับชั้น

นายสุเทพ กล่าวว่า โครงการนี้จะช่วยนำความรู้ให้เข้าถึงนักเรียนทั้งในระบบและนอกระบบรวม ถึงกลุ่มที่เรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สำคัญคือเป็นการส่งเสริมการอ่าน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางการศึกษา ตามนโยบายหลักของ ศธ. ซึ่งจะให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2559

